

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (khu 3, thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy). Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và

lãnh đạo huyện Thái Thụy. Trong các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, tại Khu lưu niệm sẽ diễn ra lễ khánh thành nhà tưởng niệm và lễ dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho các hoạt động trên đã cơ

bản hoàn tất và sẵn sàng để tổ chức chính thức vào chiều ngày 1/2/2018. Sau khi nghe lãnh đạo huyện Thái Thụy báo cáo tiến độ triển khai các công việc, kiểm tra công tác chuẩn bị tại hiện trường, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chỉ đạo thực hiện, công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức

Cảnh của huyện Thái Thụy và các đơn vị liên quan. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Thái Thụy chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số hạng mục công trình phụ trợ, hoàn thành trước khi diễn ra các hoạt động kỷ niệm. Lãnh đạo huyện Thái Thụy tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí trong đoàn kiểm tra về việc trang trí khánh tiết tại khu vực diễn ra lễ khánh thành nhà tưởng niệm; đồng thời tập trung cao độ cho

công tác chuẩn bị để các hoạt động kỷ niệm diễn ra bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và mang tính giáo dục truyền thống sâu sắc; phối hợp làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm. Ngoài ra, huyện cần chủ động các biện pháp ứng phó với một số tình huống bất ngờ như mưa, mất điện có thể xảy ra trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

về phòng, chống tội phạm. Qua đó góp phần đưa tỷ lệ điều tra, phá án hình sự đạt 80,41%; tỷ lệ điều tra các vụ án mua bán người đạt 86%.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong năm 2017, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra ở tất cả các tuyến biên giới cửa khẩu đường bộ; tuyến biển của cửa khẩu cảng biển, cảng sông quốc tế; tuyến cảng hàng không, bưu điện quốc tế và trong nội địa với các loại mặt hàng chủ yếu như xăng dầu, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng... Năm 2017, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản tạo cơ chế hiệu quả cho hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả... Các bộ, ngành địa phương tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả công tác tại cơ sở.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu, kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cùng các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp để ngăn chặn, tổ chức quản trị tốt những quy định về phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Vận động, phát động toàn dân tích cực bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là đồng bào ở những vùng sâu vùng xa, vùng biên giới. Tổ chức nắm tình hình trong nước và thế giới để có biện pháp bảo đảm an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Tập trung lực lượng quản lý thị trường, tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vi phạm. Trong thời gian tới cũng cần tiếp tục củng cố, kiện toàn các lực lượng chức năng để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

KIỂM TRA VIỆC LÃNH ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

xã Minh Quang, Trưởng THPT Nguyễn Trãi, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vũ Thư cùng lãnh đạo các ban, ngành của huyện đã tập trung thảo luận rõ một số vấn đề như: những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện Nghị quyết số 29; kết quả nổi bật; những khó khăn và giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận kết quả huyện Vũ Thư đạt được trong 4 năm thực hiện Nghị quyết số 29. Đồng chí đề nghị toàn huyện cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn các nội dung của Nghị quyết đến các cấp, ngành, trường học và nhân dân; rà soát lại việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 29 từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn, ở từng đơn vị. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục huyện quan tâm bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; tăng cường thực hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ của giáo viên trong trường học. Đặc biệt, chú trọng đến công tác giáo dục đạo đức, hoài bão, lý tưởng sống cho học sinh.

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mái ấm công đoàn được trao cho đoàn viên Trần Thị Thía, công nhân thuộc Công ty TNHH Poongshin Vina. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình với 5 người ở trong căn nhà 10m² cấp 4 xuống cấp, con bị tai nạn lao động, thông qua Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ gia đình chị Trần Thị Thía số tiền 30 triệu đồng. Cùng với số tiền tiết kiệm của gia đình và sự giúp đỡ của họ hàng, bạn bè, gia đình chị đã xây mới được nhà ở.

NGUYỄN CƯỜNG

Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo



Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Huyện ủy Vũ Thư và đại diện nhà tài trợ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Vy, xã Tân Lập (Vũ Thư).

Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư vừa phối hợp với Chi hội tán trợ Chữ thập đỏ tỉnh người (Thành phố Hà Nội) tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Vy, 68 tuổi, thôn Trà Khê, xã Tân Lập (Vũ Thư).

Gia đình bà Vy thuộc diện hộ nghèo. Bà sống cùng chồng ngoài 12 tuổi trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động Chi hội tán trợ Chữ thập đỏ tỉnh người hỗ trợ xây dựng ngôi nhà tình nghĩa. Sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà mái bằng kiên cố có diện tích hơn 40m² được hoàn thiện. Tổng kinh phí xây dựng hơn 120 triệu đồng, trong đó Chi hội tán trợ Chữ thập đỏ tỉnh người hỗ trợ xây dựng cho người có hoàn cảnh khó khăn huyện Vũ Thư năm 2017.

Chi hội tán trợ Chữ thập đỏ tỉnh người cũng đã trao tặng 200 suất quà cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam huyện Vũ Thư, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Những suất quà, ngôi nhà tình nghĩa sẽ giúp người dân nghèo vượt bớt khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

HOÀNG LANH

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

thành lập từ năm 2000, là một trong những đơn vị cung cấp cho khách hàng những dịch vụ đa dạng và chất lượng cao, bao gồm dịch vụ giao nhận hàng hóa trong và ngoài nước thông qua vận tải hàng không, vận tải biển, vận tải đường bộ, những dịch vụ khác như quy trình thông quan, luân chuyển hàng hóa. Trong lĩnh vực vận tải nội địa, Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam đang sở hữu những phương tiện được gắn hệ thống định vị GPS, hệ thống giám sát hành trình theo dõi hành trình xe di chuyển; khách hàng có thể tra cứu vị trí và tình trạng lô hàng trên website, tra cứu biểu đồ vận hành xe... Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam còn có chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước...

doanh nghiệp của Nhật Bản đã và đang quan tâm, đầu tư vào tỉnh. Thái Bình là tỉnh có vị trí thuận lợi về giao thông đường bộ, gần tuyến đường bộ ven biển đang được xây dựng nối liền 6 tỉnh ven biển phía Bắc. Trong chiến lược thu hút đầu tư, Thái Bình đặc biệt ưu tiên các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu để đẩy nhanh tiến độ xúc tiến đầu tư vào tỉnh. Về phía tỉnh, Thái Bình cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách cho nhà đầu tư trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật.

Sáng ngày 29/1, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ lấy nước đổ ải và làm đất tại một số địa phương. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện chỉ đạo của ngành Nông nghiệp, những ngày qua, Chi cục Thủy lợi đã thường xuyên đôn đốc các địa phương, hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình chủ động phương án điều tiết nước phục vụ đổ ải làm đất gieo cấy lúa xuân. Đến hết ngày 28/1, toàn tỉnh đã lấy nước đổ ải cho 50.373/79.319ha (đạt 64% kế hoạch đề ra).

Qua kiểm tra tình hình thực tế tại các huyện Đông Hưng và Vũ Thư, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các địa phương, hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình trong việc điều tiết nước hợp lý, sát với thực tế của từng vùng, cung cấp đầy đủ

nguồn nước phục vụ đổ ải làm đất gieo cấy lúa xuân. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, các huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương và nông dân tập trung lấy nước để bơm nước, kết hợp với tưới tự chảy. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần làm tốt công tác diệt chuột, làm đất chuẩn bị gieo cấy trong khung thời vụ.



Làm đất chuẩn bị sản xuất vụ xuân ở Thái Thụy.

Ảnh: TRẦN TUẤN

VŨ THƯ Tổng vệ sinh môi trường đón tết Mậu Tuất

Hưởng ứng phát động của UBND huyện, cán bộ, nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vũ Thư đồng loạt tiến hành dọn vệ sinh môi trường chào đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Mỗi địa phương huy động khoảng 700 - 1.000 cán bộ, nhân dân, hội viên, đoàn viên các tổ chức đoàn thể tham gia quét dọn đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải, phát quang cành cây, bụi rậm, nạo vét cống rãnh, trong đó ưu tiên thu dọn, làm vệ sinh tại các khu vực công cộng, khu dân cư của thôn, xóm. Ngoài khu vực công cộng, huyện phát động mỗi hộ tư giác thu dọn, làm vệ sinh sạch sẽ khuôn viên, sân vườn, ngõ đi của gia đình.

Với sự vào cuộc tích cực của các ngành, đoàn thể, các đồng chí huyện ủy viên trong công tác chỉ đạo, giám sát; cán bộ và nhân dân các địa phương hưởng ứng tích cực, ngày ra quân tổng vệ sinh môi trường của huyện đạt hiệu quả cao. Ước tính có hàng chục nghìn ki-lô-mét đường làng, ngõ xóm được quét dọn, hàng trăm m³ rác thải được thu gom, đặc biệt, nhiều điểm đổ rác thải tự phát nhỏ lẻ được xóa bỏ, góp phần tạo cảnh quan môi trường nông thôn sạch đẹp, trong lành để nhân dân đón tết vui xuân Mậu Tuất an toàn, phấn khởi.

QUỲNH LƯU

Bán kết cuộc thi tài năng nghệ thuật trẻ Thái Bình lần thứ II

Tại Trung tâm Hoạt động văn hóa thể thao thanh thiếu niên tỉnh vừa diễn ra vòng bán kết cuộc thi tài năng nghệ thuật trẻ tỉnh Thái Bình lần thứ II năm 2018 để tìm ra các gương mặt xuất sắc nhất vào vòng chung kết. 30 thí sinh, nhóm thí sinh xuất sắc được Ban giám khảo lựa chọn từ hàng trăm thí sinh, nhóm thí sinh tham dự cuộc thi năm nay đã thể hiện tài năng qua các tiết mục: hát, múa, khiêu vũ, biểu diễn nhện dân cụ, ảo thuật, xiếc, nhảy hip-hop... Với sự đầu tư, dàn dựng kỹ lưỡng, đặc sắc, các thí sinh, nhóm thí sinh đã mang đến cho

khán giả những tiết mục biểu diễn đặc sắc, được Ban giám khảo đánh giá cao. Nhiều thí sinh tuy còn nhỏ tuổi cũng đã thể hiện xuất sắc phần thi của mình nhận được nhiều lời khen ngợi. Đây thực sự là sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ trong tỉnh có điều kiện giao lưu, học hỏi; các cơ quan làm nghệ thuật phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung nguồn lực cho phong trào văn nghệ của tỉnh.

Kết thúc vòng bán kết, Ban tổ chức đã lựa chọn trên 10 tiết mục xuất sắc vào vòng chung kết.

THU HIỀN

Người Việt đã chi tiêu 361.100 tỷ đồng trong tháng 1

(vietnamplus.vn) Trong tháng 1/2018, hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ trong tháng giáp tết Nguyên đán diễn ra sôi động, nhu cầu mua sắm của người dân tăng.



Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tháng đạt 361.100 tỷ đồng, tăng 3% so với tháng trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017, song loại trị yếu tố giá chỉ tăng 8,38%.

Theo các chuyên gia thống kê, các doanh nghiệp và hệ thống siêu thị chủ động dự trữ hàng hóa, nguyên liệu nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp tết Mậu Tuất, nhờ đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt hơn 272.000 tỷ đồng, tăng 3,5% so với tháng trước và tăng 8,3% so với cùng kỳ. Riêng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt gần 45.100 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 14,7% so với cùng kỳ. Một số địa phương có doanh thu tăng khá so với cùng kỳ, đứng đầu là Quảng Ninh tăng 29,9%, Thanh Hóa tăng 15,2%, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 8,9%, Hà Nội tăng 8,5%.

Theo báo cáo, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng cao là do lượng khách quốc tế và du lịch trong nước tăng cao đồng thời dịch vụ ăn uống ngoài gia đình có xu hướng tăng trong những ngày đầu năm mới. Thêm vào đó, doanh thu từ du lịch lễ hành đạt hơn 3.900 tỷ đồng, tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 39,3% so với cùng kỳ. Ninh Bình là địa phương thu hút du lịch tăng trưởng tốt nhất, với mức tăng 75,7% so với cùng kỳ, tiếp đến Quảng Ninh tăng 45,8% và Thành phố Hồ Chí Minh tăng 44,1%.

CÔNG AN HUYỆN ĐÔNG HƯNG Thu hồi gần 10kg pháo và nhiều vũ khí, vật liệu nổ

Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-UBND của UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự những tháng cuối năm 2017 và tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công an huyện Đông Hưng đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm nội dung Chỉ thị số 28. In, phát hơn 30.000 bản cam kết không đốt pháo, thả đèn trời, thả trứng vũ khí, vật liệu nổ tới nhân dân, học sinh các trường học trên địa bàn và 350 quyển sổ cam kết thực hiện cho các thôn, tổ dân phố; hướng dẫn các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị kê, vẽ khẩu hiệu, biển tường, pa nô, áp phích treo, dán ở nơi công cộng; đồng người qua lại nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Từ ngày 16/11/2017 đến nay, qua

đấu tranh tuyên truyền, vận động, toàn huyện thu hồi gần 10kg pháo các loại, 0,15kg thuốc pháo, 1 súng tự chế, 62 viên đạn các loại, 2 kíp điện, 27 dao, kiếm các loại, 5 tuyp sắt, 254 đồ chơi nguy hiểm...

Để bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân, đón tết, thời gian tới, Công an huyện Đông Hưng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát hiện, tố giác và tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; phối hợp với các địa phương rà soát, nắm tình hình các địa bàn trọng điểm, các đối tượng có nguy cơ cao, tăng cường tuần tra, phục kích, bắt giữ, xử lý kịp thời, đảm bảo quyết những đối tượng có hành vi vi phạm...

TRUNG HIỂU



Công an huyện Đông Hưng thu hồi pháo và các vũ khí, vật liệu nổ.